



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเกิดความสะดวกรวดเร็ว จึงกำหนดให้ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีไปดำเนินการยื่นแบบเพื่อชำระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

๑. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ และที่ดินนั้นอยู่ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ภายใน
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ต้องอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ยื่นแบบแจ้ง
รายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และชำระภาษีภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.๘)

๓. ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้าย ซึ่งติดตั้งป้ายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และชำระภาษีภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน (ภ.ป.๓)

๔. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เจ้าของสถาน
ประกอบการที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
กรณีผู้ประกอบการรายเก่า ให้ยื่นคำร้องต่อใบอนุญาต ภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และ กรณีผู้
ประกอบการรายใหม่ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมเมื่อเริ่มตั้งแต่ประกอบกิจการ

๕. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ให้เจ้าของ
สถานประกอบการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายและการสะสมอาหาร ในเขตควบคุมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าดินแดง กรณีผู้ประกอบการรายเก่า ให้ยื่นคำร้องต่อใบอนุญาต ภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ และ กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมเมื่อเริ่มตั้งแต่
ประกอบกิจการ

อนึ่ง ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี โปรดนำหลักฐาน หนังสือรับรอง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีผู้ประกอบการยื่นแบบ
เป็น นิติบุคคล) และสำเนาโฉนดที่ดิน เพื่อประกอบการยื่นด้วย กรณีมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง โทรศัพท์ ๐-๓๕๗๕-๐๙๖๑ (ในวันและเวลาราชการ) หากพ้นระยะเวลาที่
กำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณัฐธร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง